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ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

***************************************** 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายกองตรีสุพจน์  โภคสมบัติฐิติ เมื่อองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ 
นายอำเภอนาด้วง ปี ๒๕๖๗  เรียนท่านนายกเทศบาลตำบลนาดอกคำ ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้า

ส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมรู้สึกเป็นเกียรติ
และยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มาเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ก่อนอื่นผมขอแจ้งเรื่องที่กำลังเป็นหัวข้อข่าวอยู่ 
เรื่องตู้น้ำดื่มที่ไฟดูดนักเรียนเสียชีวิตนั้น ทางรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาธิการ 
ได้แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่างๆ ให้มีความปลอย
ภัย ไม่มีการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า  และให้มีการยกเลิกการใช้ตู้น้ำดื่มภายใน
โรงเรียน จึงขอให้ทางคณะผู้บริหาร ได้สั่งการให้กองช่าง ดูแลและตรวจสอบ
ระบบไฟต่างๆภายในสำนักงาน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เรียบร้อย
ด้วย และฝากกำชับให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ดูแลนักเรียนให้ดี 
หากจะออกไปไหน ขอให้มีครูเป็นคนพาไป เนื่องจากมีข่าวว่าเด็กไปเข้าห้องน้ำ
แล้วเกิดอุบัติเหตุ ทำให้อาการสาหัสอยู่ในตอนนี้ จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหาร
ดูแลและกำชับผู้ที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดด้วย ต่อไปผมขอเข้าสู่การประชุม
สภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ และขอเชิญท่านท้องถิ่นอำเภอนาด้วงชี ้แจง
ระเบียบต่างๆ เชิญครับ 

 
นายญาณวุฑ   สุขคง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
ท้องถิน่อำเภอนาด้วง ทุกท่าน กระผมนายญาณวุฑ  สุขคง ท้องถิ ่นอำเภอนาด้วง  ในวันนี ้ท่าน

นายอำเภอนาด้วง ได้มาทำหน้าที ่แทนท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัดตามคำสั่ง
จังหวัดเลยที่ 3904/2567 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ซึ่งในการเลือกประธานสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา
ได้มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย จึงเป็นเหตุให้มีการประชุมในวันนี้ ในขั้นตอนการ
เลือกประธานสภาฯ นั้นจะต้องให้ผู้ที่อาวุโสสูงสุดมาทำหน้าที่เลือกประธานที่
ประชุม จากนั้นจึงให้ประธานที่ประชุมดำเนินการเลือกประธานสภาฯ ได้    
ซึ ่งว ิธ ีการเลือกประธานสภาฯ จะใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)    
พ.ศ.2465 ข้อที่ 8 และผมจะแนะนำไปทีละขั้นตอนครับ ต่อไปจะให้ทาง
ท่านปลัดเทศบาลแจ้งระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกประธานสภาฯ 
ก่อนจะทำการเลือกประธานสภาฯ ต่อไป ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
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ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)   
พ.ศ.2465 ข้อที่ 8 นั้น จะมีรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ เยอะมาก เราจะ
มาใช้วิธีการเลือกประธานสภาฯ ตามข้อที่ 8 โดยให้สมาชิกเขียนชื่อลงใน
กระดาษ ซึ่งหากมีผู้ที่ถูกเสนอมีเพียงคนเดียวก็สามารถใช้ระเบียบข้อที่ 14  
ในการแต่งตั้งประธานสภาฯ ได้เลย หลังจากนั้นให้ประธานสภาเทศบาลตำบล
นาดอกคำ ดำเนินการเลือกรองประธานสภาฯ ได้ จึงจะเป็นขั้นตอนการเลือก
ประธานสภาฯ คร่าวๆ ในโอกาสนี้ก็จะเข้าสู่ขั ้นตอนการเลือกประธานสภา
เทศบาลตำบลนาดอกคำต่อไปครับ 

 
นางสาวศิกัลยา   กุลไพบุตร ขออนุญาตสอบถามค่ะ ในระเบียบข้อที่ 15 กรณีที่ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ รองประธานสภาฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมสภาฯ เลือกสมาชิก

กันเอง ซึ่งมาเป็นประธานสภาฯและเลือกกันได้ภายในวันนั้นเลยใช่หรือไม่ 
 
นายกองรำ  พรมวาศรี ขออนุญาตสอบถามในเรื่องการเลือกรองประธานสภาฯ แทนตำแต่งที่ว่างลง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 หากในระเบียบวาระการประชุมไม่มี เราจะสามารถบรรจุญัตติเรื่องนี้ ไว้ใน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่ ได้เลยหรือไม่ครับ 
 
นายญาณวุฑ   สุขคง ขอตอบท่านสมาชิกสภาฯ ว่าสามารถบรรจุได้เลย แต่ต้องถามความเห็นชอบ 
ท้องถิ่นอำเภอนาด้วง ของที่ประชุมก่อนจึงจะสามารถบรรจุญัตติได้ แต่ตามระเบียบจะไม่สามารถ

เลือกรองประธานสภาฯ พร้อมกับตำแหน่งประธานสภาฯ ได้ โดยจะต้องให้
ประธานสภาฯ ถูกแต่งตั ้งเสียก่อนจึงจะสามารถเลือกรองประธานสภาฯ       
ได้ ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาท้องถิ่นได้ชี ้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ        
ที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

 
ส.ต.ท.ไพฑูรย์  ภูคงคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง ฉบับที่  3 พ.ศ.2565 ข้อที ่ 26 เมื ่อถึง

กำหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ ่นมาครบองค์ประชุมแล้ว        
แต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ที่มีอายุ
มากท ี ่ส ุดซ ึ ่ งอยู่ ในท ี ่ประช ุมคราวนั ้นเป ็นประธานที ่ประช ุมช ั ่วคราว             
เพื ่อดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุม
ชั่วคราวนั้น โดยให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ ถ้าใน
ระหว่างการเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี เข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ระงับการเลือก  นั้นเสีย 
หรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผ ู ้ได้ร ับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที ่และนำความใน           
ข้อ 7 และ ข้อ 8 มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งในการประชุมคราวที่แล้วนั้น เราได้มี
การเลือกประธานสภาฯ เราอาจจะเข้าใจความหมายผิดไป ฉะนั้นเราต้องให้ 
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ส.ต.ท.ไพฑูรย์  ภูคงคา ประธานที่ประชุมชั่วคราว ดำเนินการเลือกประธานที่ประชุมก่อน และให้ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ ประธานที ่ประชุม เป็นผู ้ดำเนินการเลือกประธานสภาฯ ตามระเบียบฯ        

ข้อที่ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียวชื่อที่
เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
โดยวิธีเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อและให้หย่อนบัตรที่
เขียนชื่อใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธาน
ที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน และให้ประธาน
ในที่ประชุมจัดให้ตกลงกันว่าใครจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้
ประธานชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก 
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ที่ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน โดยเขียนว่า ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น เพียงบัตรเดียว 
นอกนั้นเขียนข้อความว่า ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ผมได้ชี้แจงข้อ
ระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้มีอายุมากที่สุดเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวเพื่อดำเนินการให้สมาชิกสภา
ท้องถิ ่นเลือกกันเองเพื ่อเป็นประธานที่ประชุม ซึ ่งในที ่ประชุมวั นนี ้ นาย
ปราสาท สุจิมงคล สมาชิกสภาฯ เขต 2 เป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดแต่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมเนื่องจากลาป่วย จึงเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมา 
ทำหน้าที ่เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวซึ ่งได้แก่นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ ผมนายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ผมขอสละสิทธิที่จะ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ รับเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวในครั้งนี้ครับ 
 
ส.ต.ท.ไพฑูรย์  ภูคงคา อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ สภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ข้อ 7 ในการ

ประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับ
เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้มีอายุมากที่สุด
รองลงมาตามลำดับซึ่งอยู ่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานที่
ประชุมชั ่วคราว จึงขอเชิญนายกองรำ พรมวาศรี สมาชิกสภาฯ เขต 2         
ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวครับ 
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นายกองรำ  พรมวาศรี เรียนสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมในฐานะประธานที ่
ประธานที่ประชุมชั่วคราว ประชุมชั่วคราวในครั้งนี้ จะขอเข้าสู่ขั ้นตอนในการเลือกประธานที่ประชุม   

เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่เห็นว่าเหมาะสมเชิญครับ 
 
นายชุมพร  อภัย เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอนายกองรำ  พรมวาศรี เป็นประธาน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ที่ประชุมครับ 
 
นายกองรำ  พรมวาศรี ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานที่ประชุมชั่วคราว 
 
ที่ประชุม   ผู้รับรอง   ๑. นายตุ๋ย  กุลไพรบุตร สมาชิกสภาฯ เขต 2 

   ๒. นายสำราญ  ต้นพนม สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
นายกองรำ  พรมวาศรี มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ประธานที่ประชุมชั่วคราว 
 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 
นายกองรำ  พรมวาศรี หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมแล้ว ผมนายกองรำ พรมวาศรี ขอทำหน้าที่ 
ประธานที่ประชุมชั่วคราว  ประธานที่ประชุมและขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายกองรำ  พรมวาศรี ตามหนังสืออำเภอนาด้วง ด่วนที่สุด ที่ ลย 0023.11/1391 ลงวันที่  
ประธานที่ประชุม 10 มิถุนายน 2567 เรื่อง รายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบล

นาดอกคำและรองประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ นั้น ขอให้สมาชิก
สภาฯ ตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือดังกล่าวตามที่ได้แนบไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 กระผมก็มี
เรื ่องที่จะแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี ้ ทางท่านท้องถิ่นและคณะผู้บริหารมีข้อ
ราชการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ เชิญท่านท้องถิ่นค่ะ 

 
นายญาณวุฑ   สุขคง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
ท้องถิ่นอำเภอนาด้วง ทุกท่าน ขอแจ้งเรื่องการจัดโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance 

Bike) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่ง
อำเภอนาด้วงก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการในครั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์
ทางท้องถิ่นภายในอำเภอนาด้วงให้ส่งเด็กๆเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โครงการ
จัดการแข่งขันจักรยานขาไถนั้นมีช่วงอายุตั้งแต่ 2-3 ขวบขึ้นไป แบ่งเป็นตาม
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ระดับช่วงอายุ จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารแจ้งแก่ผู้ที ่รับผิดชอบโครงการ
ดังกล่าวได้คัดเลือกเด็กๆเพื ่อที ่จะให้ได้ไปแข่งขันในระดับจังหวัด ในส่วน
กำหนดการของกิจกรรมตามโครงการนั ้นคาดการว่าจะเป็นช่วงต้นเดือน
กรกฎาคม 2567 นี้ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมใน
โครงการดังกล่าวนี้ด้วย เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ ลูกหลานของเรา 
อีกเรื่องคือใกล้จะได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 แล้ว เป็นการประชุมสภาฯ 
ที ่ได้มีการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2568 จึงอยากให้ทางท่านประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ได้เข้า
ร่วมอบรม เพื่อที่เป็นการทบทวน ซักซ้อมข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
เพื่อที่จะให้การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 เป็นไปตามที่ชอบด้วยกฎหมายขอฝากด้วยครับ 

 
นายกองรำ  พรมวาศรี เชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานที่ประชุม 
 
นายเฮียง  อาจแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมม ี
นายกเทศมนตรีฯ เรื ่องที ่จะแจ้งให้ทราบเรื ่องบุคลากรของเทศบาลตำบลนาดอกคำ สอบ

คัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร ขึ้นเป็นผู้อำนวยการ
กองการศึกษา คือนางสาวสายทอง  คำเรืองศรี ซึ่งจะย้ายไปรับตำแหน่งใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นี้ ที่เทศบาลสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จึงทำให้
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาว่างลงและทางเทศบาลจะดำเนินการ
ขอเปิดส่วนงานกองการศึกษา เนื ่องจากทางเทศบาลของเรานั ้นมีส่วน
ราชการเพียง 3 ส่วนงาน 1.ส่วนงานสำนักปลัดเทศบาล 2.ส่วนงานกองคลัง 
3.ส่วนงานกองช่าง ทางเทศบาลอื ่นๆหรือหน่วยงานอื ่นๆนั ้นมีส่วนงาน
ประมาณ 5-6 ส่วนงานแล้ว แต่เทศบาลตำบลนาดอกคำของเรานั้นมีเพียง 
3 หน่วยงาน จึงเป็นสาเหตุ ให้ทางคณะผู ้บร ิหารขอเปิดส่วนงานกอง
การศึกษาขึ้นก่อน เพื่อรองรับงานที่มากขึ้นและเพื่อรองรับเจ้าหน้าที่เพิ่มข้ึน
ด้วย อีกเรื ่องคือเรื ่องงานประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2567 ในวันที่          
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที ่จะถึงนี ้ทางเทศบาลตำบลนาดอกคำได้ให้
ชาวบ้านได้เป็นผู้เข้าร่วมฟ้อนรำบวงสรวง งานประเพณีบุญซำฮะและได้ตั้ง
งบประมาณให้ชาวบ้านได้ไปบริหารจัดการกันเอง อีกเรื ่องคือ โครงการ
จ ัดการแข ่งข ันจ ักรยานขาไถ (Balance Bike) เพ ื ่อเฉล ิมพระเก ียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้ทำการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
และพร้อมดำเนินการตามโครงการโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ ทาง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการกำลังดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งโครงการ
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ดังกล่าวนั้นเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กจะต้องได้มีการแจ้งผู้ปกครองของ
เด็กด้วย จึงขอแจ้งให้ท่านนายอำเภอ ท่านท้องถิ่นอำเภอได้ทราบว่าทาง
เทศบาลตำบลนาดอกคำได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ผมขอนำ
เรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

 
นายกองรำ  พรมวาศรี ทางคณะผู้บริหารและท่านท้องถิ่นอำเภอก็ได้แจ้งข้อราชการให้กับทางสมาชิก 
ประธานที่ประชุม ได้ทราบกันแล้ว ต่อไปกระผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ เลยนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องด่วน/กระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
นายกองรำ  พรมวาศรี ตามท่ีนางสาวศิกัลยา  กุลไพบุตร ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบล 
ประธานที่ประชุม นาดอกคำ ได้ยื ่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบล     

นาดอกคำ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และนายอำเภอนาด้วงปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พิจารณาแล้วอนุญาตให้เรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลนาดอกคำ สม ัยว ิสาม ัญ สม ัยท ี ่  1 ประจำป ี  2567                  
เพื่อพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 8 ลำดับต่อไป
ผมขอดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำแทนตำแหน่งที่
ว่าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ  ขอเชิญครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เรียนประธานที่ประชุม สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เสนอนายทองอาน  ลิ้วกลาง สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นประธานสภาเทศบาล

ตำบลนาดอกคำ แทนตำแหน่งที่ว่างครับ 
 
นายกองรำ  พรมวาศรี ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานที่ประชุม 
 
ที่ประชุม   ผู้รับรอง   ๑. นายสุวรรณ  น้อยสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต 1 

   ๒. นายสำราญ  ต้นพนม     สมาชิกสภาฯ เขต 2 
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นายกองรำ  พรมวาศรี มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานที่ประชุม 
 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

นายกองรำ  พรมวาศรี ตามท่ีนายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค์  ได้เสนอชื่อนายทองอาน  ลิ้วกลาง                    
ประธานที่ประชุม สมาชิกสภาฯ เขต 1 และสมาชิกสภาฯ ไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน 

จึงถือว่านายทองอาน  ลิ้วกลาง สมาชิกสภาฯ เขต 1 ได้รับการตั้งแต่งให้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ แทนตำแหน่งท ี ่ ว ่ าง           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่ น     
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2565  ข้อ 14 กำหนดว่า        
“ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่ง
คน ให้ถือว่าผู ้นั ้นได้รับเลือก” ต่อไปขอเรียนเชิญนายทองอาน  ลิ ้วกลาง      
ได้พบปะพูดคุยกับที่ประชุม เชิญครับ 

 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง เรียนประธานที่ประชุม สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ไว้วางใจให้ผมดำรงตำแหน่งประธานสภา

เทศบาลตำบลนาดอกคำ ผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ขอขอบคุณครับ 
 
นายกองรำ  พรมวาศรี ในระเบียบวาระนี้การดำเนินการเลือกประธานสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
ประธานที่ประชุม ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพูดคุยอภิปรายเพ่ิมเติม

อีกหรือไม ่
 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
 
นายกองรำ  พรมวาศรี ถ้าไม่มีผมจะขอพักการประชุม 20 นาที เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารเสนอท่าน 
ประธานที่ประชุม นายอำเภอลงนามในประกาศแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ

ต่อไป  เมื่อได้เวลาประชุมแล้วกระผมในนามประธานที่ประชุมจะประกาศ
คำสั่งแต่งตั ้งประธานสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว ่างลงเลยนะครับ  ตามคำสั่ง
อำเภอนาด้วง ที่ ลย 569/2567 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบล 
นาดอกคำ เนื่องด้วยนางสาวศิกัลยา  กุลไพบุตร ตำแหน่ง ประธานสภา
เทศบาลตำบลนาดอกคำ ได้ยื ่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานสภา
เทศบาลตำบลนาดอกคำ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลนาดอกคำ ได ้ดำเน ินการเล ือก นายทองอาน ล ิ ้วกลาง        
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ 
แทนตำแหน่งท ี ่ว ่าง น ั ้น อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 15 วรรคท้าย       
และคำสั่งจังหวัดเลย ที่ 3904/2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลยให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน  จึงแต่งตั้งนายทองอาน ลิ้วกลาง       
ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  
24 มิถุนายน พ.ศ. 2567  เป็นต้นไป กระผมนายกองรำ พรมวาศรี ประธาน
ที่ประชุมในวันนี้ได้ทำหน้าที ่เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ      
นายทองอาน ลิ้วกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ ขึ้นประจำที่นั่ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป เชิญครับ 

 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง ผมขอขอบคุณท่านนายอำเภอนาด้วงและท่านท้องถิ่นอำเภอนาด้วงเป็น 
ประธานสภาเทศบาล อย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ 

ทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกผมเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ ผมจะ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ และจะรักษาเกียรติ ภูมิ 
ของสภาเทศบาลแห่งนี้ไว้ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ และ
ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไปเลยนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ แทนตำแหน่งที่

ว่างลง 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบที่เก่ียวข้องครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
ส.ต.ท.ไพฑูรย์  ภูคงคา อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 ข้อที่ 36 

การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาบังคับใช้โดย
อนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอเรื่องในระเบียบวาระนี้หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านศิกัลยา กุลไพบุตร ครับ 
 
นางสาวศิกัลยา  กุลไพบุตร เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดิฉ ันขอเสนอให้บรรจุเร ื ่อง การเล ือกรองประธานสภาเทศบาลตำบล             

นาดอกคำ แทนตำแหน่งที่ว่างลงค่ะ 
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นายทองอาน  ลิ้วกลาง ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม  ผู้รับรอง   ๑. นายวิชาญ  ลุนะหา   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
           ๒. นางนิตยา  สุจิมงคล  สมาชิกสภาฯ เขต 2 

 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

นายทองอาน  ลิ้วกลาง หากที่ประชุมสภาฯ ไม่มีเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ิมเติม ผมจะขอมมติกับท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล เลยนะคร ับ สมาช ิกสภาฯ ท่านใดเห ็นด ้วยที ่จะให ้บรรจ ุญัตต ิเร ื ่องที่         

นางสาวศิกัลยา กุลไพบุตร ได้เสนอมานี้ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  เห็นด้วย           ๑๐  เสียง 
  ไม่เห็นด้วย           - เสียง 
 งดออกเสียง           ๑ เสียง 
  
นายทองอาน  ลิ้วกลาง สรุปที่ประชุมเห็นด้วยที่ให้บรรจุญัตติเรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตำบลนาดอกคำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ไว้ในวาระที่เสนอใหม่นี้ ต่อไปผมจะให้

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้พิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบล       
นาดอกคำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ขอให้เสนอชื่อได้เลยครับ 

 
นายกองรำ  พรมวาศรี เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผมขอเสนอนายสำราญ  ต้นพนม สมาชิกสภาฯ เขต 2 ครับ 
 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

ที่ประชุม  ผู้รับรอง   ๑. นายชุมพร  อภัย            สมาชิกสภาฯ เขต 1 
   ๒. นายสุวรรณ น้อยสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 

 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
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นายทองอาน  ลิ้วกลาง ตามท่ีนายกองรำ  พรมวาศรี  ได้เสนอชื่อนายสำราญ  ต้นพนม สมาชิกสภาฯ               
ประธานสภาเทศบาล เขต 2 และสมาชิกสภาฯ ไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่น จึงถือว่า          

นายสำราญ  ต้นพนม สมาชิกสภาฯ เขต 2 ได้รับการตั้งแต่งให้ดำรงตำแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ ่มเต ิม (ฉบับที ่  3) พ.ศ.2565  ข ้อ 14 กำหนดว ่า “ในการเล ือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น    
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้
นั ้นได้รับเลือก” ต่อไปขอเชิญนายสำราญ  ต้านพนม สมาชิกสภาฯ เขต 1        
ได้พบปะพูดคุยกับ  ที่ประชุม เชิญครับ 

 

นายสำราญ  ต้นพนม เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผมนายสำราญ  ต้นพนม สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอขอบคุณทุกท่านที ่ให้การ

สนับสนุนและมีโอกาสได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ ผมจะปฏิบัติหน้าที่นี้อย่าง
สุดกำลัง ขอขอบคุณครับ 

 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง ในระเบียบวาระนี้การพิจารณาเลือกรองประธานสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
ประธานสภาเทศบาล ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพูดคุยอภิปรายเพิ่มเติม

อีกหรือไม ่
 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
 

นายทองอาน  ลิ้วกลาง ถ้าไม่มีผมจะขอเข้าสู่วาระที่ 6 ต่อไปเลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือเสนอปัญหาไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านชุมพร  อภัยครับ 
 
นายชุมพร   อภัย เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผมอยากสอบถามเรื่องรถกู้ชีพ ผมอยากจะทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่ขับรถกู้ชีพมีกี่

คน และอำนาจการสั่งการในการออกปฏิบัติหน้าที่นั้นผู้ใดเป็นผู้ที่สามารถสั่ง
การได้ เพราะวันนั้นผมได้เข้ามาติดต่อขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพเพื่อไปรับ
ผู้เสียชีวิตกลับบ้าน แต่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่มีคนขับรถให้ คนขับรถมีคน
เดียวคือนายปลื ้ม แต่นายปลื ้มนั ้นพึ ่งกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที ่ทำให้
ร่างกายอ่อนเพลียไม่สามารถออกปฏิบัติหน้าที ่ได้ ณ ตอนนั้น ผมจึงได้อ
สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรว่ามีคนอื่นที่สามารถขับรถไปให้ได้หรือไม่ 
ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีแต่ต้องมีคำสั่งจากนายถึงจะสามารถนำรถออกไปปฏิบัติ
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หน้าที่ได้ ผมจึงได้สอบถามว่านายที่สามารถสั่งการได้นั้นเป็นใครได้บ้าง ท่าน
รองนายกฯได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าท่านนายกฯและท่านปลัดเทศบาลแต่ผม
ไม่สามารถติดต่อกับทั้งสองท่านได้ จึงอยากสอบว่าในกรณีนี้นั้นเราจะสามารถ
ดำเนินการได้เช่นใดขอขอบคุณครับ 

 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง เชิญท่านตุ๋ย  กุลไพรบุตรครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายตุ๋ย   กุลไพรบุตร เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผมอยากจะแจ้งเรื่องภัยธรรมชาติ ก่อนหน้านี้นั้นฝนได้ตกมาอย่างหนักจึงทำให้

น้ำท่วมขังบ้านนายโสภา รัมมะยศ หมู ่ที ่ 9 ตำบลนาดอกคำ ซึ ่งทำให้ท่อ
ระบายน้ำในจุดนั้นอุดตัน จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารช่วยดูแลและทำการ
เปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่ให้ด้วย ท่อระบายน้ำเดิมนั้นเป็นท่อเล็กประมาณ   
30-40 เซนติเมตร อยากจะให้เปลี่ยนท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือที่น้ำจะ
ระบายออกได้เร็วทำให้น้ำไม่ท่วมขัง ผมขอฝากด้วยขอขอบคุณครับ 

 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง เชิญท่านสำราญ  ต้นพนมครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสำราญ  ต้นพนม เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอแจ้งเรื ่องถนนในเส้นทางโซนบ้านห้วยปลาดุกในตอนนี ้เร ิ ่มสัญจรกัน

ยากลำบากแล้ว เพราะถนนเกิดการชำรุดเสียหายเพิ่มขึ้น ระหว่าเส้นทางบ้าน
นายสงวน คำหาร เส้นทางชำรุดหนักมา รถจะไม่สามารถสัญจรไปมาได้แล้ว 
จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารช่วยดูแลด้วย อีกหนึ่งเส้นทางเส้นห้วยปลาดุกไป
บ้านห้วยตาดปกติก็ลำบากอยู่แล้ว ในตอนนี้เกิดการชำรุดอีกทำให้ผู้ใช้ถนนใน
เส้นนั้นลำบากมากกว่าเดิม อีกเรื่องคือเรื่องน้ำประปาบ้านร่มเย็นคาดว่าน้ำ
อาจจะแห้ง จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารออกสำรวจเพื่อที่จะทำการเจาะหา
บ่อน้ำประปาใหม่ อีกเรื่องคือถนนเส้นหมู่ 16 ไปบ้านห้วยปลาดุก บริเวณสอง
ฝั่งข้างทางนั้นหญ้าขึ้นเยอะมากแล้วจึงทำให้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนัก จึงขอความ
อนุเคราะห์รถตัดหญ้าด้วยครับ  

 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง เชิญท่านเลขานุการนายกฯครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปรีชา  ดาวงษา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการนายกฯ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของท่านตุ๋ย กุลไพรบุตร สืบเนื่องจากในวันที่   

22 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมานั้นได้เกิดฝนตกหนักทำให้โซนห้วยตาดทั้ง      
4 หมู่ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังที่บ้านนายโสภา รัมมะยศ ซึ่งในภาพจะเห็นว่าใน
จุดนี้จะเป็นบ้านของนายโสภา รัมมะยศและในจุดนี้เป็นท่อระบายน้ำเก่าที่มัน
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อุดตัน ท่อนี้เป็นท่อเดิมตั้งแต่สมัยผู้ใหญ่โจ ซึ่งบ้านนายโสภา รัมมะยศนี้เป็น
บ้านผู้พิการ ภรรยาและลูกชายนั้นเสียชีวิตหมดแล้ว ลูกสาวก็ได้มีครอบครัวอยู่
ที่อำเภอหล่มสัก ตรงที่น้ำท่วมขังนั้นแกจะขึ้นบ้านไม่ได้ แกจะนอนอยู่ที่แคล่
ตรงนั้น หากมีฝนตกลงมานานกว่า 1 ชั่วโมง จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังทันที ในปี
นี้นั้นได้เกิดน้ำท่วมขังจุดนี้ 3 ครั้งแล้ว จึงอยากขอความอนุเคราะห์ให้เปลี่ยน
ท่อระบายน้ำในจุดนี้ด้วย ผมได้ทำหนังสือถึงท่านนายกฯในเรื่องนี้เรียบร้อย
ด้วย และทางผู้นำหมู่บ้านก็ได้รับทราบข้อมูลนี้เรียบร้อยแล้ว จึงขอฝากในเรื่อง
นี้ด้วยขอขอบคุณครับ 

 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง เชิญท่านสุวรรณ น้อยสุวรรณครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุวรรณ น้อยสุวรรณ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาฯและรองประธานสภาฯคน

ใหม่ด้วย และขอขอบคุณท่านท้องถิ่นอำเภอที่ได้มาแนะนำข้อระเบียบและข้อ
กฎหมายด้วย ผมจะมาแจ้งเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทาง
ท่านนายกฯก็ได้ทราบแล้วว่าเป็นจุดไหน เพราะได้ดำเนินการแก้ไขไปบ้าง
แล้วแต่อยากจะทราบการดำเนินการในขั ้นตอนต่อไป  เพราะชาวบ้าน
เดือดร้อนมากในพื้นที่ที่เจ้าของนั้นได้ถมดินแล้วเกิดน้ำท่วมขังของบ้านข้างๆ 
ชาวบ้านฝากสอบถามมาจึงอยากทราบวิธีการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปได้
ครับ 

 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง เชิญท่านกองรำ  พรมวาศรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกองรำ  พรมวาศรี เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผมขอสอบถามเรื่องงบประมาณในส่วนที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้ แต่ผมไม่มั่นใจ

ว่าในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นั้นมี
หรือไม่ ซึ่งมีชาวบ้านหมู่ที่ 4 ครอบครัวหนึ่ง ณ ตอนนี้ บ้านและที่ดินได้ถูก
ธนาคารยึดทรัพย์ทั้งหมดและได้ขายทอดตลาด และมีเจ้าของใหม่เรียบร้อย
แล้ว จึงถูกเจ้าของใหม่ไล่ที่ไม่มีที่พักอาศัย ทางผู้นำชุมชนจึงได้หาที่พักชั่วคราว
ให้พักแล้ว จึงอยากทราบว่างบประมาณในส่วนนี้มีหรือไม่ เพ่ือที่จะช่วยเหลือผู้
ยากไร้ไร้ที่อยู่อาศัย ขอฝากด้วยครับ 

 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง เชิญท่านกองทรัพย์  ฝ่ายสงค์ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอสอบถามความคืบหน้าถนนเส้นทางไปซำกะบาน ถนนเส้นนี้ได้วางท่อไป    

3 จุด แต่จะไม่สามารถผ่านได้แล้ว จุดแรกไร่พ่ออายและอีกจุดที่ไร่ตาก้อย   
ซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้แจ้งกองช่างไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ จึงขอ
ฝากท่านนายกฯให้ทางเจ้าหน้าที ่กองช่างออกสำรวจเส้นทางให้ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง เชิญท่านนิตยา  สุจิมงคลครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางนิตยา  สุจิมงคล เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เรื่องถนนก่อนเข้าหมู่บ้าน ซอยหน้าบ้านหมออิฐที่ดิฉันเคยแจ้งต่อที่ประชุม

สภาฯไปก่อนหน้านี้แล้ว ในตอนนี้ฝนตกหนักจึงเกิดน้ำเซาะทำให้หน้าดินที่วาง
ท่อไว้เกิดทรุดตัว รถใหญ่จะไม่สามารถสัญจรผ่านได้ จึงอยากให้คณะผู้บริหาร
ช ่วยแก ้ ไขป ัญหาน ี ้ ให ้ด ้วย และอ ีกจ ุดค ือท ่อระบายน ้ำข ้างๆ  บ ้าน                  
นายหาน บุตรเต เกิดน้ำกัดเซาะแล้ว ดิฉันกลัวว่าจะทำให้ดินในจุดนั้นทรุด   
ตัวลง จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารออกไปสำรวจให้ด้วยด้วยขอขอบคุณค่ะ 

 
นายทองอาน  ลิ้วกลาง สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะให้ 
ประธานสภาเทศบาล ทางท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เชิญครับ 
 
นายเฮียง  อาจแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่น 
นายกเทศมนตรีฯ ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ คนใหม่ด้วย

ที่ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้ ผมขอตอบคำถามของท่าน
ชุมพร อภัย ก่อนเลย คนที่รับผิดชอบในเรื่องรถกู้ชีพนั้นผมเคยแจ้งให้ทราบไป
แล้วหลายครั้ง ขอตอบอีกครั้งว่าเจ้าหน้าที่โดยตรงนั ้นไม่มี เนื่ องจากทาง
เทศบาลนั้นยังไม่ได้แต่งตั้งคนขับรถ แต่ในขณะนี้ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบก็คือนาย
ปลื้ม ส่วนคนอ่ืนๆนั้นยังไม่ได้เข้ารับการอบรมการกู้ชีพโดยตรงก็จะไม่สามารถ
ที่จะขับรถกู้ชีพได้ ในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือแจ้งไปยัง 1669 จะมีคำสั่งจาก
ทาง 1669 ก่อนถึงจะสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากเป็นขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 1669 ผมขอแจ้งก่อนว่ารถกู้ชีพของเรานั้นนำมาใช้
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่ในระเบียบนั้นจะรับได้
เฉพาะคนป่วย แต่กรณีรับผู้เสียชีวิตจะไม่สามารถรับได้ แต่หากประชาชนใน
เขตพื้นที่ของเราต้องการให้ความช่วยเหลือก็สามารถไปรับให้ได้แต่ต้องไปคุย
กับทางคนขับรถเอง แต่คำสั่งการนั้นจะมีท่านนายกฯและท่านปลัดเทศบาลที่
จะสามารถสั่งการให้ออกปฏิบัติหน้าที่ได้ หากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
จังหวัด นายกฯสามารถสั ่งการได้เลย หากเป้นการปฏิบัติหน้าที ่นอกเขต
จังหวัดนั้นนายอำเภอจะเป็นผู้สั่งการ ฉะนั้นผมขออนุยาตแจ้งเลยว่าในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 นั้น ทางคณะผู้บริหารจะตั้ง 
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นายเฮียง  อาจแก้ว งบประมาณเพ่ือจัดหาคนขับรถกู้ชีพ เพ่ือที่จะได้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง เรื่อง 
นายกเทศมนตรีฯ ต่อมาของท่านตุ๋ย กุลไพรบุตรและท่านเลขาฯ เรื่องขอความอนุเคราะห์เปลี่ยน

ท่อระบายน้ำ ผมจะประสานงานกับทางผุ้รับเหมาที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่เพื่อที่จะ
ได้ดำเนินการเปลี่ยนท่อในจุดนั้นให้ จะให้ทางกองช่างนำท่อของเราที่มีอยู่แล้ว
ไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ก่อน เรื่องของท่านสำราญ ต้นพนม ในเรื่องการ
แก้ปัญหาถนนชำรุดเส้นทางบ้านห้วยปลาดุกไปบ้านห้วยตาดนั้น ในส่วน
งบประมาณทางคณะผู้บริหารจะหาแนวทางเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้ ส่วนเรื่อง
น้ำประปาผมแนะนำให้ท่านไปปรึกษาหารือกับทางผู้นำหมู่บ้านก่อน หากจะ
ขุดบ่อในพื้นที่ใหม่แต่รางยังอยู ่ที ่เดิมนั ้นจะสามารถสู ้ค่า ไฟฟ้าได้หรือไม่      
และทางคณะผู้บริหารแนะนำว่าหากขุดบ่อใหม่ต้องใช้ระบบโซล่าเซลล์ด้วยถึง
จะสามารถลดค่าไฟฟ้าในส่วนนี ้ได้ หากจะตั้งงบประมาณใหม่ก็ขอให้แจ้ง
เพื ่อที ่จะได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ.2658  นี้ให้เลย แต่ทางคณะผู้บริหารได้ของบประมาณให้กับหมู่ที่ 6   
หม ู ่ ท ี ่  10 และหม ู ่ ท ี ่  12 ถ ้ าหากผมจำไม ่ผ ิ ด  ต ั วแทนของท ่ าน                               
ดร.สมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เขต 4 แจ้งว่าได้
งบประมาณให้กับหมู่ 1 แต่ของ  หมู่ 2 นั้นยังไม่มั่นใจ ทางท่านจะประสาน
เรื่องให้ เพื่อที่จะได้งบประมาณภายในปีนี้ เรื่องถนนเส้นหมู่ที่ 16 ไปยังบ้าน
ห้วยปลาดุกที่ขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้านั้น ผมจะมอบหมายเรื่องนี้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ไปดำเนินการให้ เรื่องของท่านสุวรรณ น้อยสุวรรณ 
ทางชาวบ้านได้เข้าร้องเรียนที่ว่าการอำเภอนาด้วงแล้ว เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่
ไปขุดลอกรางระบายน้ำแล้วเกิดไปชนเสารั้วของเจ้าของที่ดินหักไป 2 ต้น 
เจ้าของที่ดินได้เรียกร้องค่าเสียหายต้นละ 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เพราะในวันก่อนนั้นทางคณะ
ผู้บริหารได้ออกไปแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่ใกล้เคียง 
จึงได้นำรถแบ็คโฮน้อยไปขุดลอกรางระบายน้ำให้แต่ได้เกิดอุบัติเหตุไปชนเสา
หลักรั้วของเจ้าของที่หักไป เขาจึงเข้าร้องเรียนว่าทางเทศบาลไปทุบเสาหลักรั้ว
เขา ในส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านนั้นก็ได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้
ก่อนแล้ว เมื ่อขุดรางระบายน้ำแล้วจะได้นำท่อไปใส่ให้ ส่วนในเรื ่องของ
เอกสารที่ดินนั้นเขาไม่มีรางระบายน้ำ แต่ในสภาพที่ดินเดิมนั้นมีจึงได้ประสาน
ไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดเลยเพื่อให้ที่ดินเข้ามาชี้แจงในจุดนี้ให้ ในเรื ่อง
เอกสารที่ดินนั้นแต่เดิมในเอกสารที่ดินมีรางระบายน้ำ แต่เอกสารที่ดินที่ได้
ปรับมาเป็นโฉนดไม่มีรางระบายน้ำ จึงต้องให้ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย
เข้ามาแก้ปัญหาในส่วนนี้ให้ ในการแก้ปัญหาทางเทศบาลจึงแก้ไขปัญหาส่วนนี้
ให้ไปก่อนและจะตั ้งงบประมาณในการสร้างรางระบายน้ำ ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 ส่วนเรื่องของท่านกองรำ พรมวาศรี 
ในการช่วยเหลือ   ผู้ยากไร้ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ผมขอสอบถามว่าใช่คนเดียวกัน
กับผู้ที่พิการนั้นหรือไม่ หากไม่ใช่จะมีงบประมาณจากทางสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย (พมจ.) เพราะในตอนนี้ในเขต
เทศบาลตำบลนาดอกคำได้งบประมาณในกรณีนี้จำนวน 4-5 โครงการ แต่จะ 






